

รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรพัฒนา
1	นายนริศ สำเร็จผล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
2	นายสุริยา ชื่นอุรา	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	Project Mangement สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
3	นางสาวสุภัทสรดา บัวมัย	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
4	นางสาวนฤมล วิกาสาโล	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
5	นางสาวบุษบา วรรณศรี	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
6	นายพนวัฒน์ บรรจงเลิศ	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
7	นายคณศักดิ์ จอมทอง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	Digital Literacy
8	นางสาวญาณิศา อสุนี ณ อยุธยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
9	นางสาวเกศรา วิชาสาร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
10	นายพลกฤษณ์ อุทริกษ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
11	นางสาวนรินทรา บุญเชื้อง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
12	นางเพ็ญพักตร์ มาตรา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
13	นายชาคริต แซ่มชื่น	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
14	นายณัฐพงศ์ อัครสาร	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน
15	นายธนวัฒน์ แจ่มสุวรรณ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
16	นายสุรเดช พรหมวิหาร	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
17	นายครรชิต สีปัดสา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
18	นายรังสรรค์ สรรค์พัฒนา	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
19	นายอาทิตย์ สายเมือง	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
20	นางสมปอง ป่องจินดา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
21	นายนพดล สมัตถะ	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

22	นายพิชิต สุนาคราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ
23	นางรสรินทร์ ดอกคู่	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
24	นายกวิน ระวิสิทธิ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
25	นางสาววรรรณ ภูบุญปลูก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
26	นายอิสเรศ ลาหา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
27	นายชุตินันท์ ปัตถา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
28	นางสาวอังคนารัตน์ ภูวงเรือง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
29	นายบุญยะลาศ พลนาคู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
30	นายศุภชัย ภูแข่งหมอก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	วิชา Microsoft Office Word 2016
31	นายสมัย สะอาดชื่อ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล
32	นายฤทธิพงษ์ สัจวิเศษ	นักวิชาการสัตวบาล	ความรู้ความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
33	นายชัยมงคล วิเศษชู	เจ้าพนักงานสัตวบาล	ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล